

# 2021

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

## **Kính gửi: Toàn thể CBCNV Xí nghiệp Khí**

2020 là một năm cả thế giới chứng kiến nhiều sự thay đổi về nhiều mặt của cuộc sống và chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn và thách thức để tiến dần đến một năm mới – năm 2021 với những chuyển biến khởi sắc hơn, những tín hiệu tích cực hơn và hứa hẹn một năm với nhiều thành công hơn nữa của tập thể Xí nghiệp Khí.

### **Các CBCNV Xí nghiệp Khí thân mến,**

Năm 2020 là một năm đáng nhớ của tập thể Xí nghiệp Khí với sự kiện tròn 25 năm ngày thành lập Xí nghiệp (15/08/1995 – 15/08/2020). Trong năm qua, Xí nghiệp Khí đã chinh phục thành công cột mốc mới - Tổng sản lượng nén gaslift và về bờ đạt 60 tỷ m<sup>3</sup> vào ngày 23/05/2020. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đáng tự hào, đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc của tập thể CBCNV Xí nghiệp Khí trong công tác vận hành các công trình khí đảm bảo cung cấp khí gaslift và dịch vụ đưa khí vào bờ. Trước những biến động của tình hình thế giới, sự ảnh hưởng đến ngành dầu khí thế giới nói chung và ngành dầu khí Việt Nam nói riêng, Xí nghiệp Khí vẫn tiếp tục hoàn thành những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Vietsovpetro giao cho: tổng sản lượng khí cao áp cung cấp cho gaslift và khí về bờ đạt 3,783 tỷ m<sup>3</sup>, trong đó, lượng khí cung cấp về bờ tính đến hết năm 2020 là 1,245 tỷ m<sup>3</sup> đạt 131,1% kế hoạch (0,92 tỷ m<sup>3</sup>); lượng khí gaslift phục vụ khai thác dầu tính đến hết năm 2020 là 2,538 tỷ m<sup>3</sup>, đạt 88,2% kế hoạch (do thực hiện việc tối ưu hóa việc sử dụng khí gaslift). Tổng doanh thu từ các dự án dịch vụ ngoài đạt 82,8 triệu USD, đạt 121,76% kế hoạch, tiếp tục duy trì 3 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu Vietsovptro về doanh thu dịch vụ ngoài.

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu sự kiện 10 năm (29/11/2010 – 29/11/2020) Giàn nén khí mỏ Rồng vận hành an toàn và hiệu quả và ký bổ sung Phụ lục hợp đồng số 3 – kéo dài thời gian Hợp đồng Vận hành công trình Giàn nén khí mỏ Rồng cho PVGas đến năm 2030 – Qua đó, cho thấy sự tin tưởng của đối tác khách hàng đối với công tác dịch vụ ngoài của Xí nghiệp Khí.

Bên cạnh đó, năm vừa qua cũng là một năm Xí nghiệp Khí khẳng định sự trưởng thành của mình trong công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hàng năm an toàn và đúng tiến độ. Đặc biệt là khi công tác dừng giàn bảo dưỡng sửa chữa 3

giàn nén khí được tiến hành liên tục trong cùng một tháng với tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp và chưa được kiểm soát. Để thực hiện công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng từ khâu lập kế hoạch nhân sự, vật tư đến kiểm soát tiến độ công việc. Thành công này đạt được không chỉ bởi sự chỉ đạo sát sao, định hướng đúng đắn từ các cấp lãnh đạo mà còn bởi sự chung sức đồng lòng của tập thể CBCNV trong Xí nghiệp.

Khi tình hình đại dịch COVID-19 diễn ra trên khắp thế giới, một năm qua chúng ta đã phải đối mặt với việc giãn cách, cách ly toàn xã hội; hầu hết các hoạt động tập thể, công đoàn, đoàn thể đều ít nhiều bị trì hoãn. Tuy nhiên, không vì thế mà tập thể Xí nghiệp Khí mất đi nhiệt huyết của mình trong các hoạt động này. Tập thể Xí nghiệp Khí đã tiếp tục duy trì việc tham gia vào các hoạt động công đoàn, đoàn thể được tổ chức, đem về nhiều thành tích cao. Năm 2020, Công đoàn Xí nghiệp Khí tiếp tục xếp vị trí thứ nhất trong 16 Công đoàn CSTV của Vietsovetro. Các công tác xã hội cũng được các tổ chức Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên Xí nghiệp Khí triển khai phù hợp và kịp thời với tình hình chung của đất nước như: giúp đỡ học sinh và gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong đợt phát động "Vì miền Trung thân yêu", hay chương trình thiện nguyện "Áo trắng đến trường" được đông đảo các Công đoàn viên, CBCNV trong Xí nghiệp tham gia.

Những kết quả đã đạt được là cả sự nỗ lực của một tập thể gắn kết, luôn đương đầu với khó khăn, thử thách để chinh phục những thành công. Và góp sức chung vào những thành công ấy không thể thiếu đi sự hậu thuẫn của người mẹ, người vợ, người chồng luôn cảm thông, chia sẻ và gánh vác gia đình. Nhân dịp một năm mới lại đến, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của tất cả CBCNV Xí nghiệp Khí, cảm ơn những đóng góp về tinh thần của gia đình CBCNV vào thành công chung của tập thể ngày hôm nay.

Năm mới đang tới với những thách thức mới đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới để tập thể Xí nghiệp Khí cùng đoàn kết khẳng định bản lĩnh của mình. Mong rằng với kiến thức và kinh nghiệm qua 25 năm hình thành và phát triển, cùng với một thái độ tích cực, niềm tin vào sự thay đổi tốt hơn, tập thể Xí nghiệp Khí sẽ tiếp tục ghi dấu ấn vào lịch sử của mình những cột mốc mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Một lần nữa, kính chúc toàn thể CBCNV và gia đình một năm mới 2021 **An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh phúc - Thành công!**

**T.M BAN LÃNH ĐẠO  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Phong**